

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

cho từng ngành, lĩnh vực cụ thể như quy hoạch các sản phẩm nông nghiệp chiến lược của tỉnh, quy hoạch vùng biển, du lịch biển, quy hoạch điện, thương mại, dịch vụ, chợ dân sinh, phát triển hệ thống cảng cạn...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự phối hợp, triển khai thực hiện công phu, bài bản, kỹ lưỡng và khoa học của đơn vị tư vấn và các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan trong quá trình lập QHT và nhấn mạnh, việc lập QHT có ý nghĩa hết sức quan trọng đối

với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như khẳng định chiến lược phát triển của tỉnh trong thời gian dài. Đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình lập QHT; là cơ hội để tổng hợp, tiếp thu đầy đủ nhất các ý tưởng, quan điểm của các cấp, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học... Để bảo đảm tiến độ, chất lượng QHT sau khi điều chỉnh, cập nhật một số nội dung phát sinh cho phù

hợp với định hướng quy hoạch cấp trên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho liên danh tư vấn hoàn thiện QHT; nghiên cứu kỹ lưỡng, sát sao trong việc tham gia giải trình những vấn đề về quy hoạch mà các bộ, ngành đã nêu ra; đóng góp ý kiến, đề

xuất các điều chỉnh, cập nhật mới vào QHT như: chỉ tiêu sử dụng đất trong một số lĩnh vực, quy hoạch vùng đô thị động lực; quy hoạch sản xuất nông nghiệp; quy hoạch khu công nghiệp được - sinh học... Trên cơ sở đó đơn vị tư vấn cần khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo QHT một cách hợp lý, phù hợp để hoàn thiện QHT trong thời gian sớm nhất.

HƯNG HÀ...

(Tiếp theo trang 1)

Đối với sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2023, Hưng Hà phấn đấu gieo cấy 10.300ha, trong đó bố trí từ 60 - 65% giống lúa có năng suất cao, còn lại là giống chất lượng gạo ngon; trên 6.150ha cây vụ đông chủ yếu cây ngô, dưa, bí; 2.800ha cây màu hè thu... Để vụ mùa, vụ đông đạt hiệu quả cao, huyện yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đổi mới tư duy, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh, quy hoạch vùng sản xuất theo cánh đồng mẫu; thực hiện nghiêm túc cơ cấu giống lúa và lịch thời vụ gắn sản xuất vụ mùa với vụ đông; khuyến khích việc tích tụ



Hưng Hà chú trọng khơi thông dòng chảy, sẵn sàng ứng phó khi có mưa lớn xảy ra.

ruộng đất, từng bước xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch; xây dựng mô hình liên kết trồng cây được liệu tại xã Chí Hòa; mô hình nuôi trồng thủy sản tại một số địa phương; huyện cũng có cơ chế hỗ trợ giống lúa đối với mô hình liên kết

sản xuất và bao tiêu sản phẩm tại một số địa phương để khuyến khích nông dân mở rộng sản xuất vụ mùa, vụ đông.

Tại hội nghị, huyện Hưng Hà đã triển khai công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2023.

59.572ha lúa xuân được phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh

Theo lịch chung toàn tỉnh, chiến dịch phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy, bệnh đạo ôn cổ bông và một số đối tượng sâu bệnh hại khác trên lúa xuân diễn ra từ ngày 3 - 7/5. Tuy nhiên, cần chú ý vào thực tế diễn biến sâu bệnh hại trên đồng ruộng, một số huyện: Hưng Hà, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Thụy... phát động phun muộn hơn từ 1 - 2 ngày. Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, thời tiết thuận lợi, đến hết ngày 7/5, nông dân trong tỉnh đã phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho 59.572ha lúa xuân cần phun trừ, đạt 99,85% kế hoạch; bảo đảm chủng loại, liều lượng thuốc theo khuyến cáo.

Để tiếp tục bảo vệ an toàn lúa xuân từ nay đến cuối vụ, ngành nông nghiệp đang tiến hành lấy mẫu đánh giá hiệu quả đợt phun đồng thời khuyến cáo các địa phương tiếp tục chỉ đạo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện kịp thời các đối tượng sâu bệnh có biện pháp phun phòng, trừ kịp thời khi tới ngưỡng. Quan tâm diệt chuột bằng biện pháp thủ công hoặc bả sinh học để bảo vệ an toàn lúa xuân và cây màu.

NGÂN HUỖN

VĐV juditsu của Thái Bình giành huy chương bạc SEA Games 32

Chiều ngày 7/5, VĐV môn juditsu của Thái Bình là Đặng Đình Tùng bước vào trận chung kết ở nội dung thi đấu nghi hạng cân 69kg gặp đối thủ đến từ Philippines. Chung cuộc, Đặng Đình Tùng giành huy chương bạc trong lần đầu tiên tham dự SEA Games.



VĐV Đặng Đình Tùng giành huy chương bạc SEA Games 32.

Sinh năm 1999, võ sĩ Đặng Đình Tùng thuộc lứa VĐV môn juditsu đầu tiên của Thái Bình, bắt đầu tập luyện từ tháng 8/2021. Đến tháng 11/2021 tham gia giải đấu đầu tiên là giải vô địch quốc gia và đạt huy chương đồng. Từ năm 2022 được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, thi đấu quốc tế. Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Đặng Đình Tùng giành huy chương vàng.

Với thời gian thi đấu của môn juditsu từ ngày 4 - 7/5, Đặng Đình Tùng cùng đội tuyển juditsu Việt Nam đã hoàn thành SEA Games 32.

TÚ ANH

Hiệu quả mô hình camera giám sát an ninh trật tự

Mô hình "camera giám sát an ninh trật tự" được triển khai và từng bước nhân rộng trên địa bàn tỉnh bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời hoạt động của các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lan tỏa mạnh mẽ các mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đầu tháng 1/2022, hệ thống camera an ninh đã ghi lại cảnh 2 đối tượng hành hung đã man 1 người phụ nữ tại thôn Tân Phương, xã An Tân (Thái Thụy); sau khi gây án, các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thái Thụy đã tiến hành điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Viết Tuấn, 32 tuổi, trú thôn Minh Vũ, xã Thụy Xuân và Trịnh Tuấn Anh, 30 tuổi, trú thôn Xuân Bằng, xã Thụy Xuân về hành vi cố ý gây thương tích quy định tại khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự. Tiếp đó, hồi 15 giờ ngày 14/3, Công an xã An Thái (Quỳnh Phụ) nhận được trình báo của chị P.T.R, trú tại xã Hà Giang (Đông Hưng) với nội dung bị 1 nam thanh niên liên hệ qua mạng xã hội đặt mua của chị 2 chiếc điện thoại Iphone 11 promax sau đó hẹn ra Bến Tượng, thôn A Sào, xã An Thái để giao dịch. Lợi dụng sự tin tưởng của chị R, nam thanh niên chiếm đoạt 2 chiếc điện thoại và phóng xe máy tẩu thoát. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Thái đã tiến hành xác minh vụ việc, bằng biện pháp nghiệp vụ và qua hệ thống camera giám sát vụ lắp đặt đã xác định được đối tượng gây ra vụ việc là Đỗ Việt Hoàng, sinh năm 2006, trú tại thôn Đông Lễ Văn, xã An Đông. Trước những chứng cứ của cơ quan chức năng, đối tượng Hoàng đã thừa nhận hành vi và chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

Đó là những vụ việc điển hình trong việc phát huy hiệu quả của hệ thống camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được các địa phương lắp đặt trên địa bàn. Thượng tá Nguyễn Đình Lanh, Trưởng Công an huyện Thái Thụy cho biết: Trước đây, khi chưa có camera giám sát, lực lượng công an chính quy về cơ sở còn hạn chế về số lượng, phụ trách nhiều địa bàn rộng, dân số đông, vì vậy công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm gặp nhiều khó khăn. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, việc xây dựng hệ thống camera làm nhiệm vụ giám sát ANTT, an toàn giao thông trên địa bàn huyện Thái Thụy được các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân quan tâm, hưởng ứng rộng rãi. Hiện trên địa bàn huyện đã lắp đặt được 460 mắt camera tại các tuyến giao thông, vị trí trọng yếu, trong đó 86 mắt quay 360 độ, 374 mắt quan sát cố định. Sau khi các mô hình "camera



Hệ thống camera an ninh giúp lực lượng công an các địa phương quản lý tốt địa bàn.

giám sát ANTT" được đưa vào hoạt động đã hỗ trợ, tạo thuận lợi cho lực lượng công an trong việc theo dõi, kiểm soát các hoạt động diễn ra trên địa bàn, từ đó kịp thời phát hiện nhiều vụ việc. Ngay khi xã An Thái (Quỳnh Phụ) triển khai tuyên truyền việc lắp camera giám sát ANTT tại các tuyến đường huyết mạch, khu vực giao lộ, điểm họp chợ, sinh hoạt, trung tâm hành chính xã... đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Đại úy Đỗ Văn Toàn, Trưởng Công an xã cho biết thêm: Tại một số vị trí xa trung tâm, nhiều gia đình dân có điều kiện về vị trí lắp đặt, nguồn điện, kết nối internet và chịu trách nhiệm bảo vệ để camera hoạt động 24/24 giờ. Thực tế, trên các tuyến đường, khu vực có lắp camera, tình hình ANTT chuyển biến tích cực, dữ liệu camera ghi lại giúp cơ quan chức năng nhận định, đánh giá đúng, phục vụ tốt công tác truy xét, truy bắt, xử lý đối tượng gây án trên địa bàn. Bên cạnh đó, từ khi hệ thống camera an ninh hoạt động, ý thức chấp hành và tuân thủ pháp luật của người dân địa phương đã được cải thiện tích cực.

Việc triển khai mô hình "camera giám sát ANTT" đã khẳng định hiệu quả của việc xây dựng mô hình mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Đến nay có 22 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh triển khai thí điểm mô hình "camera giám sát ANTT" với gần 800 mắt, kết hợp với hệ thống camera có sẵn của các hộ dân, cơ sở kinh doanh, cơ

quan, doanh nghiệp, nhà trường tham gia giao thông, xã trộm rác... tại nhiều địa phương được hạn chế. Thượng tá Vũ Đức Mạnh, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh chia sẻ: Để phát huy hiệu quả mô hình, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích của hệ thống camera giám sát ANTT. Tích cực vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân lắp đặt camera để phòng ngừa và tu bổ vệ tài sản, tích cực lan tỏa phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

tham gia giao thông, xã trộm rác... tại nhiều địa phương được hạn chế.

Thượng tá Vũ Đức Mạnh, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh chia sẻ: Để phát huy hiệu quả mô hình, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích của hệ thống camera giám sát ANTT. Tích cực vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân lắp đặt camera để phòng ngừa và tu bổ vệ tài sản, tích cực lan tỏa phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.



Xã Tân Lễ (Hưng Hà) đưa mô hình "camera giám sát an ninh trật tự" vào hoạt động tại thôn Phú Hà.

phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông 8 vụ... Hiện nay chúng tôi đang tích hợp cả hệ thống camera giám sát của các hộ dân ven đường để kịp thời nắm bắt các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Tổ dân phố Thị An - Tiên Phong, thị trấn Hưng Nhân trước kia được xác định là địa bàn trọng điểm về ANTT, tuy nhiên 2 năm trở lại đây, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, các vụ việc phức tạp đã được giải quyết triệt để. Ông Nguyễn Văn Cảnh, tổ dân phố Thị An - Tiên Phong chia sẻ: Trước đây trên địa bàn tổ dân phố thường xảy ra nhiều vụ việc trộm cắp, ma túy, gây gỗ đánh nhau, va chạm giao thông. Từ khi lắp đặt các mắt camera giám sát, số vụ trộm cắp, tai nạn giao thông giảm hẳn, ý thức của người dân được nâng lên, nhất là việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường. Chúng tôi cảm thấy rất yên tâm.

Năm 2022, xã Tân Lễ ra mắt mô hình "camera giám sát ANTT" tại thôn Phú Hà gồm 17 mắt và thôn Tân An gồm 17 mắt 39A chạy qua; mật độ dân cư đông đúc nên tình hình ANTT có nhiều tiềm ẩn phức tạp. Để bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và ANTT, từ tháng 3/2021 Công an thị trấn được chọn làm điểm của huyện triển khai mô hình "camera giám sát ANTT" tại các cửa ngõ, khu vực công cộng, nơi tập trung đông người, các khu vực trọng yếu về ANTT, an toàn giao thông. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an thị trấn cho biết: Chúng tôi đã tiến hành khảo sát tổng thể địa bàn, lên sơ đồ đánh dấu vị trí lắp đặt tại 36 điểm, trong đó trên trục quốc lộ 39A có 20 điểm và 16 điểm tại các nút giao thông trong nội thị với kinh phí trên 450 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của huyện, địa phương và xã hội hóa. Từ khi đi vào hoạt động, thông qua hình ảnh đã hỗ trợ chúng tôi xác minh, làm rõ 19 vụ việc, trong đó trộm cắp tài sản 6 vụ, thu hồi trên 60 triệu đồng; gây thương tích 4 vụ; xác định diễn biến,

Hiện tại, huyện Hưng Hà đã tổ chức ra mắt 10 mô hình "camera giám sát ANTT" tại 6 xã, thị trấn; 5 xã đã đưa hệ thống camera giám sát vào hoạt động nhưng chưa tổ chức ra mắt. Thượng tá Trần Hữu Hiến, Phó Trưởng Công an huyện cho biết: Trên thực tế, những nơi lắp đặt camera giám sát, người tham gia giao thông đã tự giác chấp hành nghiêm các quy định. Tình trạng thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định; tình trạng xả rác bừa bãi, xả rác trộm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường được hạn chế. Việc lắp đặt camera giám sát đã làm cho các đối tượng hình sự, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp vặt... bị tác động tâm lý, từ đó không dám mạnh dạn hoặc từ bỏ hành vi vi phạm pháp luật. Các đối tượng nghiêm ma túy không dám lui tới các tụ điểm để tiêm chích, sử dụng trái phép chất ma túy vì lo sợ hành vi của mình có thể bị ghi lại qua camera. Thông qua camera giám sát có thể phát hiện kẻ xấu, kẻ gian, đấu tranh xử lý tội phạm, ngăn chặn đối tượng phạm tội, góp phần bảo đảm bình yên cho nhân dân. Thời gian tới, Công an huyện sẽ ra mắt 4 - 5 mô hình "camera giám sát ANTT" ở các xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện; tiếp tục đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát chất lượng cao ở các vị trí trọng yếu, cửa ngõ ra vào, tuyến đường trọng điểm trên địa bàn toàn huyện với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng.

Với hệ thống camera được lắp đặt ngày càng rộng khắp sẽ góp phần tăng cường giám sát, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong việc phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT, an toàn giao thông trên địa bàn.

MINH HƯƠNG - THANH THỦY



Tại ngã tư tổ dân phố Thị An - Tiên Phong, thị trấn Hưng Nhân được lắp đặt 2 mắt camera giám sát an ninh.